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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้มาเย่ียมตําบลเล็กๆ ใน
อําเภอสัตหีบ ช่ือ ชุมชนช่องแสมสาร ในอดีตน่าจะเป็นชุมชนชาวประมงเพราะมีอาหารทะเลท่ีสดมาก 
ครอบครัวของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์แวะมาเย่ียมและพักผ่อนที่น่ีด้วย ทะเลสวยและสะอาดมาก 

 
ชุมชนช่องแสมสาร 
ที่มา: 
http://woodychannel.com/ 
wp-content/uploads/2015/ 
03/samaesan.jpg 
 
 
 
 

หลานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้ขึ้นไปดูเรือหลวงจักรีนฤเบศร์ ทางกองทัพเรือก็ได้ส่งคนมาดูแลด้วย    
ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี เวลากล่าวถึงกองทัพ คนเรามองจากภายนอกก็คิดว่าซื้อเรือแต่ละลําก็แพง แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว กองทัพก็เป็นศักด์ิศรี บางครั้งมองจากภายนอกอาจจะไม่เข้าใจ ทางกองทัพเรือได้อธิบาย
เก่ียวกับเรือหลวงจักรีนฤเบศร์อย่างละเอียดทําให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับความรู้ด้วย  
 
เรือหลวงจักรนีฤเบศร์ 
ที่มา: 
https://f.ptcdn.info/689/043/ 
000/o914gnp2k1hEoOwjARI-
o.jpg 
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ตามปกติศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มีโอกาสได้สอนตามวิทยาลัยกองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบกอยู่บ้าง

แล้ว 

  

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเป็นผู้ร่วมอภิปรายในเสวนา เรื่อง บทบาทการเป็น

สถานศึกษาหลักในระบบการศึกษาทหารอาชีพกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ในสัมมนาวิชาการ เน่ืองใน

โอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/283328 

 

  

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ได้รับเกียรติจากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือมุ่งวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมบริพัตร  

อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง จ.นครปฐม  

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/590506 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และครอบครัวก็ได้ขึ้นไปบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร์ด้วย ซึ่งก็เป็นประโยชน์ เรือหลวง
จักรีนฤเบศร์เป็นเรือที่ใหญ่มาก ถือเป็นหลักของประเทศด้วย  
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เรือหลวงจักรีนฤเบศร์มีการใช้งานในหลากหลายภารกิจ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า กองทัพไม่ได้รบ เตรียมไว้เพ่ือรบแน่นอน แต่ก็ทํางานด้านดูแล

ประชาชน เช่น ภัยธรรมชาติ สึนามิ นายทหารที่ดูแลคณะของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์บอกว่า เรือหลวงจักรี 
นฤเบศร์เป็นเรือบรรทุกเคร่ืองบิน สามารถรองรับเคร่ืองบินขึ้นลงได้ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เปิดประเด็นต่อมาคือ เรื่องที่ตูน บอด้ีสแลมว่ิงการกุศลโครงการก้าวคนละ
ก้าว 

 
 
ที่มา: https://www.thairath.co.th/media/CiHZjUdJ5HPNXJ92GP7zhggCPOpBTHlnU7.jpg 

 
 
ที่มา: http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2017/10/1-69.jpg 
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ที่มา: https://scontent.fbkk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/25594045_1870928656551347_3746639006219152068_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-
3&oh=478b6cc8737e1dc0e3aa98318ba7c8eb&oe=5AFB88C5 
 

 
 
ที่มา: 
https://news.thaipbs.or.th/media/G0DL5oPy
rtt5HBAi37Ns62bq1AEBPpeZoOzggcXfZ4Bb
GE417O5T1p.jpg 

 
 
 
 

 
 

 



5 

 

 
 
ที่มา: 
https://www.thairath.co.th/media/4DQpjUtzLUwmJZZPD2SjKJG9pEFI1dRfj2S1p254r2pg.webp 
 

 
 
ที่มา: https://scontent.fbkk1-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/25994658_1871400509837495_13572611218
62225440_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-
3&oh=8704393c22dcfef0497ded2b4788bc77&
oe=5AC17909 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ตูน บอด้ีสแลมเป็นตัวอย่างของคนท่ีทํามากกว่าพูด คิดใหม่และมองเพ่ือ
สังคม ทําเพ่ือสังคมอย่างชัดเจน เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคน น่าช่ืนชม สังคมไทยควรจะมีคนแบบน้ี
ให้มาก 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า โพลล่าสุดออกมาว่า สังคมไทยนับถือตูน บอด้ีสแลม 80 กว่า
เปอร์เซ็นต์ และนับถือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแค่ 11 กว่าเปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบัน คนไม่
จําเป็นต้องมีตําแหน่งการเมืองแล้วจึงจะได้รับการนับถือ ต้องยอมรับว่า ตูน บอด้ีสแลมเป็นคนที่มีสุขภาพดี ว่ิง
เกือบทุกวัน ร่างกายยังไม่พังก็ถือว่าเก่งมาก เมื่อว่ิงไปเรื่อยๆ ก็เกิดกระแสขึ้นมา คําถามคือ เมื่อเสร็จสิ้นการว่ิง
ครั้งน้ีไปแล้ว เขาจะทําอะไร เพราะเขาย่ิงใหญ่กว่านักร้องแล้ว จะทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์ ย่ิงในระบบ
ดิจิตอล เขาสามารถจะมีบทบาททางสังคม การเมือง หรือด้านต่างๆ ได้มากมาย รายการ Human Talk ขอ
แสดงความยินดีกับคนรุ่นใหม่อย่างตูน บอด้ีสแลม ซึ่งเรียนหนังสือก็ดี เป็นนักดนตรี อยู่ดีๆก็คิดนอกกรอบ
สามารถช่วยสังคมได้ แล้วก็กระแสซึ่งขึ้นมาจากความรู้สึกของประชาชนแทบจะไม่มีกระแสลบเลย 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ก็มีผู้พูดแล้วไม่ทําไปขัดแข้งขัดขาตูน บอด้ีสแลม แต่ไม่ได้ทําให้เขายกเลิก
หรือท้อถอย เขาเลือกที่จะว่ิงต่อไป 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ในปีใหม่ การเมืองคงจะเข้มข้น คนไทยก็จะอยู่ในสถานการณ์น้ี จะ
เข้มข้นอย่างไรก็ต้องมองโลกในแง่ดี ในการที่โจมตีกันแต่ละค่าย มองแต่เรื่องลบหรือผลประโยชน์ของตนเอง 
มันต้องลดลง มิฉะน้ันจะไม่เหลือคนดีในสังคม ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนในประเทศไทย โครงสร้างหลักของประเทศ
ก็ยังคงต้องอยู่ ไม่จะเป็นศาสนา ระบบกษัตริย์ ระบบราชการ ระบบทหาร ระบบประชาชน ปัจจุบันน้ี บาง
ประเทศ ยกตัวอย่าง 3 ประเทศคือ ซีเรีย อิรัก อัฟกานิสถาน และอาจจะรวมถึงเยเมนด้วย มีวิกฤติมาแต่ไม่รู้ว่า
ใครดูแล ประเทศไทยก็มีวิกฤติ แต่ในที่สุดก็ต้องมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไปดูแล เช่น กปปส.ขึ้นมาได้เพราะการเมืองยุค
น้ันโหวตตี 4 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาขึ้นมาเพราะจํานําข้าวไม่มีจะกิน เมื่อเวลาผ่านไประยะหน่ึง คนก็จะ
ลืมความดีพวกน้ี คนไทยสนใจกระแสวันต่อวัน เวลาที่ทหารหายไปนานแล้วกลับมาช่วย คนก็เรียกร้องเขา แต่
เมื่ออยู่ไประยะหน่ึง มีปัญหาเรื่องนาฬิกาหรือเรื่องอ่ืนๆ คนก็โจมตีมากมาย วันน้ีนายสุเทพ เทือกสุบรรณก็ถูก
โจมตี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่ได้กล่าวในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ในฐานะที่ติดตามประเทศมา
นาน เราต้องไม่เป็นประเทศท่ีล้มเหลว เวลาที่ฟังข่าวในสื่อต่างๆ บางครั้งก็สับสน ต่างฝ่ายก็ยกตัวอย่างความ
เลวของฝ่ายตรงข้าม ในที่สุดก็ไม่มีใครดี ในฐานะที่รายการ Human Talk เป็นสื่อทางเลือกเล็กๆ เวลาที่เรา
ศึกษาประเทศของเรา คนหน่ึงในบางจังหวะเขาทําคุณประโยชน์และบางครั้งทําไปถึงจุดหน่ึงคนก็ลืม อย่าง
ปัจจุบันน้ี เวลาที่มีการกล่าวถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์มากมาย แต่เมื่อถึง
จุดที่เสื่อมหรือขาลง ความดีก็จะหายไปหมด จึงน่าเป็นห่วงเพราะภาพของการเมืองที่นําเสนอผ่านสื่อกับภาพ
ความจริงจะเหลื่อมกันอยู่ รายการ Human Talk ไม่ได้เน้นการเมือง แต่เน้นประโยชน์ของประเทศในระยะ
ยาว คนไทยควรต้ังสติให้ดี ย่ิงมีสื่อแบบ Social Media สื่อดิจิตอล เคเบ้ิลทีวี มีหลายค่าย สื่อควรเป็นกลาง
มากขึ้น ทุกวันน้ี มืออาชีพแบบนี้มีน้อยลง บางครั้งก็อยู่ไม่ได้เพราะขาดผู้สนับสนุน รายการ Human Talk ได้
สะสมความรู้มาถึงจุดหน่ึงก็มีประโยชน์ 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ปัจจุบันน้ี สื่อต้องหันกลับมาทบทวนเพราะสื่อมีอิทธิพลต่อความคิด วัน
ใดวันหน่ึงที่สื่อมองจุดน้ีไม่ออก ทําหน้าที่ตรงนี้ไม่ดีพอ ก็จะเห็นว่า ประชาชนจะลุกขึ้นมาทําหน้าที่แทน 
เพราะฉะน้ันต้องรีบกลับตัวกลับใจ แล้วก็จะสามารถช่วยพยุงสังคมและทําให้ประเทศดีขึ้นได้กับความคิดที่
ถูกต้องและเป็นตัวอย่างที่ดี 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ถ้าตูน บอด้ีสแลมมีโอกาสในอนาคต แล้วพูดเรื่องการศึกษา การดูแล
สุขภาพ การออกกําลังกาย ก็จะดีกว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพูดซึ่งไม่มีใครสนใจ คนไทยสนใจคนมี
ตําแหน่งแค่วันแรกรับตําแหน่งแล้วไม่มีใครพูดถึงต่อจากน้ัน เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี คนไทยมักพูดถึงว่า 
ใครพ้นจากตําแหน่ง ใครเข้ามารับตําแหน่ง แล้วไม่มีการพูดถึงผลงานของคนเหล่านี้เมื่อได้รับตําแหน่งแล้ว 
สังคมไทยก็เป็นแบบที่ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณกล่าวคือ เป็นสังคมที่บ้าคลั่งตําแหน่งยศถาบรรดาศักด์ิ และพิธี
การต่างๆ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อยู่กับพิธีการมามาก บางครั้งที่จัดกิจกรรมบางอย่างก็ไม่ได้ทําในนาม
ข้าราชการหรือผู้ใหญ่ การกล่าวรายงานต่างๆ บางคร้ังผู้ใหญ่เหล่าน้ันก็ไม่เคยเขียนคํากล่าวเอง จึงเป็นแค่เพียง
เกียรติประวัติ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณกล่าวว่า ข้าราชการ C8 ก็ว่ิงเต้นเพ่ือเป็น C9  เมื่อเป็นข้าราชการ C9 ก็
ว่ิงเต้นเพ่ือเป็น C10 ลูกศิษย์คนหน่ึงของศ .ดร .จีระ หงส์ลดารมภ์บอกว่า ประทับใจคนรุ่น                    
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดร.ณรงค์ชัย อายุ 70 ปีกว่าแล้วก็ยังทํางานอยู่ เขาถึงบอกว่า คนรุ่นอายุ 30-40 
ปีหรือมากกว่าน้ันเล็กน้อยวันน้ีกําลังจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในสังคม แต่มีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างไปจากรุ่นของ       
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คนรุ่นอายุ 30-40 ปีสนใจแต่เฉพาะสาขาของตนเอง ไม่สนใจประวัติศาสตร์ การเมือง 
ชุมชน รวมถึงเรื่องคนอ่ืน ลูกศิษย์คนน้ีจึงบอกว่า การที่อยู่กับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ทําให้มีความคิดที่จะ
มองโลกในมุมกว้าง หาความรู้อย่างต่อเน่ือง แม้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่ใช่ชาวอเมริกันแต่ก็สนใจเรื่อง
ของทรัมป์เพ่ือหาความรู้และเป็นบทเรียนที่ดีแล้วมาแบ่งปันกัน แต่บางคนก็ไม่รู้ว่าทรัมป์ทําอะไรบ้าง คนรุ่น
อายุ 30-40 ปีไม่สนใจเรื่องน้ีแต่สนใจเร่ืองการมีรายได้ที่ดี มีตําแหน่งที่ดี เช่น คนทํางานธนาคาร ทําด้าน
การเงินก็คงประสบความสําเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความสําเร็จของเขาไม่ใช่เป็นแค่นักการเงิน แต่ต้อง
เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง คนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําอายุประมาณ 30-45 ปี แล้วอีก 10 ปี
ข้างหน้า คนกลุ่มน้ีก็จะขึ้นมาอายุ 55 ปีเป็นใหญ่ โลกของเขาจะแคบเพราะจะมองแต่ในสาขาอาชีพของตน 
เช่น แพทย์และวิศวกรมีสมองดีมากแต่ไม่ได้รับการกระตุ้นในมุมที่ทําให้เขาเข้าใจเร่ืองอ่ืน ในต่างประเทศ คน
จะหาความรู้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้ แต่คนไทยทุ่มเทกับงานของตนเอง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์โชคดีมาก ใน
ตัวอย่างเล็กๆ ที่ไปทําโครงการให้แพทย์ วิศวกร พยาบาลหรือแม้กระทั่งคณบดีต่างๆ ที่ไม่เคยได้เรียนรู้วิชา
เหล่าน้ี ก็จะทําให้โลกทัศน์ของเขากว้างขึ้น 
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โครงการพัฒนาผูน้ําและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณรุ่นที ่1 

 
 

  
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ รุน่ที ่3 

 
 

 
หลักสูตร ผู้นาํนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที ่1 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1 
 

  
โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บรหิารระดับสงู” 

(Executive Development Program for Top Team) ของการเคหะแห่งชาติ 
 

 
หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผูช้่วยผู้อํานวยการฝ่ายของการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

(EGAT Assistant Director Development Program: EADP 2017) - EADP 13 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เรื่องน้ีน่าเป็นห่วง เวลาที่คุยกันแบบน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มี
ความเห็นและคําแนะนําหลายอย่าง แต่ทั้งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.ดนัย       
จันทร์เจ้าฉาย รวมถึงหลายๆคนยังมีพลังไม่มาก แต่ควรจะช่วยกันอย่างจริงจังทําให้เต็มที่กับหลายๆ ปัญหา
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ลูกศิษย์คนน้ีเป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้นําความคิดที่ได้อยู่ใกล้กับศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ไปใช้ ปีหน่ึงเขาก็ได้กลับมาอวยพรปีใหม่ จึงเป็นห่วงคนรุ่นต่อมาที่จะขึ้นมาเป็นผู้นํา ถ้าเขาขึ้นมา
เป็นผู้นํา เก่งในสาขาของตน แต่ไม่สนใจเรื่องการเมือง ปัจจุบันน้ีแม้กระทั่งคนในธนาคารท่ีมีเงินเดือนหลาย
แสนบาทบางคนก็ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญ และก็ไม่ทราบว่ามี Primary Vote หรืออ่ืนๆ และอาจจะผ่านไป แต่
ว่าคนเหล่าน้ีเริ่มให้ความสนใจ ก็จะเป็นผู้นําที่ครบถ้วน แล้วในที่สุดก็จะมีคนแบบศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ   
วะสี นายอานันท์ ปันยารชุน ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ในสังคมไทยมากข้ึน คนเหล่าน้ีบางคนก็จะอายุ 90 ปีแล้ว
ก็ยังทํางานอยู่ เวลาที่ลูกศิษย์เข้ามาคุย เขาก็มีประสบการณ์ว่า การอยู่กับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําให้มี
มุมมองทั้งลึกและกว้าง ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสีเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเราเรียนหมอ เราจะฉลาดลึก แต่โง่
กว้าง  

ในปี 2561 น่าจะมีแนวโน้มเก่ียวกับเรื่องคน 3-4 เรื่อง ปี 2560 ทั้งปีก็มีการพูดถึงเรื่องดิจิตอล ไม่ว่า
จะเป็น Artificial Intelligence, Robotics ก็เข้ามาแทนคนมากขึ้น แล้วคนก็จะตกงานมากขึ้น น่ีเป็นเรื่องที่
สําคัญ  

 

 
 

Waymo รถยนต์ไร้คนขับ ของ Google เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของ Artificial Intelligence 
ที่มา: https://i2.wp.com/www.khundee.com/ 
wp-content/uploads/2017/02/Self-Driving-
Car-Waymo.png?resize=1024%2C536&ssl=1 

Robotics 
ที่มา: 
http://www.digitaltechnologieshub.edu.au/ 
images/default-source/default-album/ 
robots-in-the-2016-australian-classroom.jpg 
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เรื่องคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าจะปรับตัวกันอย่างไร คนรุ่นใหม่บางคนก็อาจจะปรับตัวได้ดี คนรุ่นเก่า
บางทีก็ตกงาน บางคนเป็นแพทย์และวิศวกรมีรายได้เดือนละ 3-4 แสนบาทแต่ก็ตกงานทันทีก็มี บางธุรกิจก็
เป็นแบบออนไลน์ คนอายุมากขึ้น ไม่จําเป็นต้องเก่งเร่ืองดิจิตอลแต่ต้องเข้าใจเรื่อง Digital Literacy ก็ต้องทัน
กับคนรุ่นใหม่ให้ได้ คนรุ่นเก่าไม่ใช่ Digital Natives แต่เป็น Digital Immigrants ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็
ต้องมีที่ปรึกษาและก็ถามในสิ่งที่ไม่รู้ แนวโน้มการตลาดของไทยเป็นแบบออนไลน์แน่นอน แจ๊ค หม่าเน้นเรื่องน้ี
เรื่องเดียว ปัจจุบันน้ีแจ๊ค หม่าไปทําเรื่องการเงินแล้ว เด็กรุ่นใหม่อายุยังไม่ถึง 20 ปีก็มีรายได้จากธุรกิจออนไลน์
แล้ว 

เรื่องที่สองคือ สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องอยู่ที่ทัศนคติของคนไทย ถ้ามองคนเกษียณอายุว่าหมด
สภาพก็จะแย่  สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก็คือ ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไรก็ตาม ก็ต้องเตรียมตัวที่จะมี Career หลังเกษียณ 
อายุ 55 ปีควรเตรียมตัวจะมีอาชีพอิสระเพราะยังไม่ตายและต้องอยู่อีกนาน 

เ รื่ อ งที่ ส า ม ไ ด้ จ ากบทที่ ห น่ึ ง ข อ งหนั ง สื อ ฮิ ล ล า รี  คลิ น ตันที่ ก ล่ า ว ถึ ง ก า รแพ้ เ ลื อ ก ต้ั ง                    
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้วิจารณ์ไว้ในรายการโทรทัศน์ เขาบอกว่า ความที่เป็นผู้หญิง ในเบ้ืองลึกก็เสียเปรียบ
ผู้ชาย ในสหรัฐอเมริกา คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ศรัทธาผู้หญิง ที่แพ้ทรัมป์ก็มีหลายเรื่อง แต่เรื่องหน่ึงที่มีความรู้สึกว่า 
ในเบ้ืองลึกแล้ว คนในโลกยังเหยียดเพศอยู่ ตอนน้ีประเทศไทยถือว่าได้รับประโยชน์จากการที่มีแรงงานทั้ง
ระ ดับบนและระดับล่ าง  รวมทั้ งการศึกษาด้ วย  ครึ่ งห น่ึ งของแพทย์ เ ป็นผู้ หญิ ง  ในระยะแรก ท่ี                  
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีแนวคิดการเข้าร่วมของกําลังแรงงานของสตรี 
ประเทศไทยติดอันดับหน่ึงของโลกในเรื่องน้ี ใน 100 คน มีผู้หญิงเข้าทํางานเท่าๆ กับผู้ชาย ประเทศอย่างเช่น 
ซาอุดิอาระเบียก็ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขับรถและทํางาน เราต้องทราบว่า เราได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากจาก
ผู้หญิง แต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาผู้หญิงทางด้านสังคม เพราะผู้หญิงแต่งงานช้าลง เป็นมืออาชีพ อายุมากขึ้นก็
อาจจะว้าเหว่ เป็นปัญหาของคนแก่ เพราะเด็กเกิดน้อยลง แม้จะมีลูก ก็ทํางานมาก ก็มีลูกได้น้อย และดูแลลูก
ได้ไม่ดี 

ประเด็นสุดท้าย ในปี 2561 น่าจะกลับมาดูเรื่องครอบครัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีวินัย อาจจะทรง
พิจารณาเรื่องเหล่าน้ีด้วย เพราะสถาบันครอบครัวในเมืองไทยอ่อนแอ แตกแยก พ่อแม่แยกกันอยู่บ้าง แล้วก็
ไม่ได้ดูแลลูก คนที่ได้รับการปลูกฝังต้ังแต่วัยเด็กก่อนที่จะเข้าเรียน ก็มีครอบครัวที่อบอุ่น ทั้งพ่อและแม่มีโอกาส
ได้ดูแลลูกด้วย ถ้าทําแบบน้ีได้ดี ก็จะทําให้ทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์มีศักยภาพสูงขึ้น วิชาที่คนไทยเรียน
น้อยที่สุดคือสังคมวิทยา แต่ในต่างประเทศคนสนใจวิชาน้ีมาก คนไทยมักคิดว่าคนที่เรียนวิชาน้ีตกงานไม่มีงาน
ทํา ต้องเรียนนิเทศศาสตร์ บัญชี การเงิน เวลาที่เรียนหนังสือก็เพ่ือไปทํางาน ไม่ได้เรียนเพ่ือหาความรู้ 
ครอบครัวเป็นจุดอ่อนของสังคมไทย สื่อควรจะเน้นบทบาทของครอบครัวให้มากขึ้น ในปี 2561 ถ้าไม่ดูแล
ครอบครัวให้ขึ้น ก็คงยังมีปัญหา 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวสรุปว่า ในปี 2561 คนไทยจะต้องปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทําแล้วก็ต้องตามโลก
ให้ทัน จึงจะไปได้รอด 


